

Ninh Sơn, ngày 28 tháng 8 năm 2023

Số: 81 /BC-CTLNNS

BÁO CÁO

Công tác rà soát và tự thanh tra, kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2023

Thực hiện Công văn số 3016/UBND-TCD ngày 24/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Công văn số 42-CV/BCĐ ngày 14/7/2023 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ninh Sơn báo cáo công tác rà soát và tự thanh tra, kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm 2023, như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Những năm qua được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của Cấp ủy, Ban giám đốc đã triển khai Nghị quyết về thi hành Luật phòng, chống tham nhũng đạt được những kết quả khá tích cực. Trên cơ sở được quán triệt các Chỉ thị Nghị quyết của các cấp ủy đảng, văn bản pháp luật của nhà nước, các phòng chuyên môn đã chủ động tổ chức, triển khai kịp thời, các giải pháp phòng, ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý khi có vi phạm theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng. Đơn vị đã xác định và thực hiện biện pháp phòng ngừa, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện vụ việc, thanh tra, gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo... Qua đó, góp phần phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của Công ty.

II. SỰ CHỈ ĐẠO, LÃNH ĐẠO TRONG CÔNG TÁC NỘI CHÍNH, PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Xác định công tác phòng, chống tham nhũng là một trong số những nhiệm vụ trọng tâm, Cấp ủy, Ban Giám đốc Công ty thường xuyên lồng ghép tuyên truyền các nội dung trọng tâm của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018, các văn bản của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng. Triển khai, quán triệt đến toàn thể CNV, người lao động các văn bản liên quan: Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 93-KH/BCSD ngày 02/02/2023 của Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 theo Kế hoạch

số 01-KH/BCĐ ngày 30/12/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Chi bộ, Công ty đã xây dựng ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo để làm cơ sở triển khai thực hiện, cụ thể:

- Kế hoạch số 08/KH-CTLNNS ngày 20/02/2023 của Công ty về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023;
- Kế hoạch số 13/KH-CTLNNS ngày 24/3/2023 của Công ty về việc kiểm soát xung đột lợi ích tại đơn vị năm 2023;
- Kế hoạch số 05-KH/CBLNNS ngày 21/2/2023 của Chi bộ Công ty về việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 theo Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 30/12/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.
- Kế hoạch số 24/KH-CTLNNS ngày 01/6/2023 của Công ty về chuyển đổi vị trí công tác đối với CNV, người lao động của Công ty năm 2023;

Ngoài ra, Chi bộ chỉ đạo Công ty rà soát, ban hành các văn bản liên quan theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên như (Công văn số 07/CTLNNS-TCHC ngày 13/3/2023 của Công ty về việc khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Công văn số 09/CTLNNS-TCHC ngày 28/3/2023 của Công ty về việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023; Công văn số 29-CV/CBLNNS ngày 22/6/2023 của Chi bộ về việc triển khai công tác rà soát và tự thanh tra, kiểm tra, giám sát về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Công văn số 25/CTLNNS-TCHC ngày 03/7/2023 của Công ty về việc triển khai thực hiện Công văn số 37-CV/BCĐ ngày 14/6/2023 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Công văn số 26/CTLNNS-TCHC ngày 18/7/2023 của Công ty về việc tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng cuối năm 2023; Công văn số 30/CTLNNS-TCHC ngày 03/8/2023 của Công ty về việc triển khai thực hiện Công văn số 42-CV/BCĐ ngày 14/7/2023 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh).

Đồng thời đơn vị gắn công tác phòng, chống tham nhũng với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự chuyển biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 57-CT/TU của Tỉnh ủy, Chỉ thị số 24/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Từ đầu năm đến nay, Công ty không phát sinh các vấn đề nổi cộm, bức xúc về an ninh, trật tự an toàn xã hội, khiếu nại, tố cáo

III. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NỘI CHÍNH, PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG VÀ CẢI CÁCH TƯ PHÁP

1. Kết quả công tác nội chính: Không có

2. Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng:

a) Kết quả thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động

Việc đánh giá, phân loại CNV, người lao động hàng quý được thực hiện công khai thông qua cuộc họp đánh giá của các trạm, phòng;

Thực hiện công khai, minh bạch trên một số lĩnh vực theo quy định như tài chính; công tác tổ chức, đào tạo; đầu tư; chế độ, chính sách đối với CNV, người lao động... Các khoản lương và phụ cấp theo lương được niêm yết công khai qua Zalo nhóm.

Các công việc của cơ quan đều được công khai trên phần mềm quản lý hồ sơ công việc TD office.

b) Kết quả xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ

Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty tại Quyết định số 03/QĐ-CTLNNS ngày 09/01/2023 để làm cơ sở triển khai thực hiện, sát với tình hình thực tế của Công ty trên tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí.

c) Kết quả thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn

Lãnh đạo Công ty, Trưởng các phòng, các trạm, chốt luôn nêu cao tinh thần nêu gương, quan tâm chỉ đạo trong công tác phòng, chống tham nhũng; quán triệt nghiêm túc việc xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu bộ phận nếu để xảy ra tham nhũng.

d) Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn

Công ty thường xuyên rà soát, chuyển đổi vị trí công tác của nhân viên giữa các trạm QLBR, chốt QLBR với nhau và thường xuyên tổ chức đánh giá công tác chuyển đổi nhằm thực hiện công tác phòng ngừa tiêu cực, cũng như tình trạng nhũng nhieu, gây phiền hà xảy ra trong lực lượng QLBR với phương châm không để cán bộ, công nhân viên QLBR ở một vị trí, địa bàn công tác trong thời gian dài việc luân chuyển, bổ nhiệm đều được Ban lãnh đạo Công ty công khai họp lấy ý kiến trước khi thực hiện. Kết quả trong 8 tháng đầu năm 2023, Công ty đã chuyển đổi **14 trường hợp/KH 28 trường hợp**, cụ thể:

- Tháng 01/2022: Chuyển đổi 03 trường hợp.

- Tháng 02/2022: Chuyển đổi 04 trường hợp.

- Tháng 03/2022: Chuyển đổi 0 trường hợp.

- Tháng 04/2023: Chuyển đổi 07 trường hợp.

- Tháng 05/2023: Chuyển đổi 0 trường hợp.

đ) Kết quả thực hiện ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt.

Thanh toán không dùng tiền mặt: Các khoản chi của cơ quan được thanh toán qua tài khoản; lương, các khoản phụ cấp khác (nếu có) thông qua thẻ ATM.

e) Kết quả thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn:

Trên cơ sở Kế hoạch số 4809/UBND - TCDNC ngày 03/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập của năm 2022, Công ty đã ban hành Thông báo số 102/TB-CTLNNS ngày 23/11/2022 của Công ty đến các đối tượng thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập năm 2022, Theo đó, các đối tượng thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập thực hiện việc kê khai nghiêm túc, đúng thời gian, nội dung quy định, đạt tỷ lệ 100 (%) số người đã kê khai/số người thuộc diện phải kê khai (Báo cáo số 108/BC-CTLNNS ngày 20/12/2022), đồng thời tổ chức công khai bằng hình thức công bố tại cuộc họp và niêm yết tại đơn vị với 04 bản kê khai (Người quản lý doanh nghiệp) theo đúng quy định.

3. Kết quả cải cách tư pháp: Không có

IV. KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA, GIÁM SÁT

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tự kiểm tra, giám sát

Thực hiện Công văn số 3016/UBND-TCD ngày 24/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Công văn số 42-CV/BCĐ ngày 14/7/2023 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, Công ty đã triển khai xây dựng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tự kiểm tra, giám sát tại Công văn số 30/CTLNNS-TCHC ngày 03/8/2023 của Công ty về việc triển khai thực hiện Công văn số 42-CV/BCĐ ngày 14/7/2023 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; Kế hoạch kiểm tra số: 30/KH-CTLNNS ngày 07/8/2023 của Công ty về việc tổ chức, triển khai thực hiện công tác Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 06 tháng đầu năm của Công ty; Thông báo số:31/TB-CTLNNS ngày 08/8/2023 về việc tổ chức, triển khai thực hiện công tác Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 06 tháng đầu năm của Công ty.

Ngày 24/8/2023, Tổ kiểm tra, giám sát đã tự kiểm tra tình hình tài chính kế toán của Công ty năm 2023 với thành phần gồm Ban giám đốc Công ty, Tổ kiểm tra, giám sát của Chi bộ, và chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra của Công đoàn, Ban thanh tra nhân dân tổ chức kiểm tra, với nội dung như sau:

- **Kiểm tra các khoản chi:** Tính hợp pháp của các khoản chi trong dự toán được duyệt; Xác định nội dung, nguyên nhân thay đổi dự toán, nguyên nhân không thực hiện dự toán; Kiểm tra những nội dung chi thường xuyên theo đúng định mức, tiêu chuẩn quy định của Nhà nước, quy chế chi tiêu nội bộ,...

- **Kiểm tra kế toán:** Việc lập, thu thập, xử lý các chứng từ kế toán; Thực hiện sổ sách, chứng từ, lưu trữ hồ sơ tài liệu, chứng từ kế toán.

- **Kiểm tra thủ quỹ:** Kiểm tra toàn bộ tiền mặt tại kho quỹ do thủ quỹ quản lý theo tồn của các loại quỹ. Việc cập nhật, ghi chép, đối chiếu giữa thủ quỹ và kế toán theo định kỳ.

- **Đối tượng kiểm tra:** Kiểm tra trực tiếp phòng Kinh doanh tổng hợp và các bộ phận có liên quan.

2. Kết quả kiểm tra, giám sát

Qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ của cơ quan, đơn vị: công tác tự kiểm tra nội bộ chưa phát hiện sai phạm, và các hành vi tham nhũng tại Công ty (*Kèm theo biên bản kiểm tra ngày 24/8/2023 của Tổ kiểm tra, giám sát*).

V. NGHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên liên quan đến công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp cho toàn thể cnv, người lao động trong toàn đơn vị thông qua các buổi sinh hoạt phổ biến giáo dục pháp luật, các cuộc họp, sinh hoạt định kỳ, thường xuyên của Chi bộ, Công ty.

2. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm việc phòng chống tham nhũng trong ngành, đồng thời gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Coi công tác phòng, chống tham nhũng là một nhiệm vụ trọng tâm có tính chất thường xuyên và liên tục. Cán bộ, đảng viên và nhất là người đứng đầu cơ quan, bộ phận phải là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức, lối sống ‘cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư’. Đưa nhiệm vụ phòng chống, tham nhũng trở thành nội dung kiểm điểm trong công tác tự phê bình và phê bình.

3. Triển khai thực hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ; thực hiện công tác chuyển đổi vị trí công tác CNV, người lao động phải phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; Phát huy vai trò của tổ chức đoàn thể, Ban Thanh tra nhân dân và Ủy ban kiểm tra của Chi bộ trong kiểm tra, giám sát thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là lĩnh vực thu chi tài chính, quản lý tài sản công, công tác tổ chức ... Phát huy thật sự tính dân chủ trong đơn vị; nâng cao vai trò tiên phong gương mẫu của người quản lý, đảng viên, cấp ủy đơn vị.

VI. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Không có đề xuất, kiến nghị.

Trên đây là công tác rà soát và tự thanh tra, kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ninh Sơn kính gửi Thanh tra tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Ủy ban nhân dân tỉnh (báo cáo);
- Thanh tra tỉnh (báo cáo);
- Chi bộ C.ty (báo cáo);
- Giám đốc, các P, Giám đốc;
- Công đoàn, Đoàn Thanh niên;
- Lưu: VT, TCHC.



GIÁM ĐỐC

Phan Văn Tâm